



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง งานบริหารทั่วไป โทร ๐๓๘-๒๑๖๒๑๒

ที่ ขบ ๐๙๓๒/๑๐๐

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ  
หน่วยงาน

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์  
เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนว  
ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อ  
แสดงถึงการเสริมวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี  
ของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงานในการนี้ จึงขอให้  
ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศ และคู่มือโดยเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดตาม  
ประกาศฯ และคู่มือฯ ที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ทศพล ประสาทไทย

(นายทศพล ประสาทไทย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

- โปรดเพื่อพิจารณาอนุญาต

ให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯ

ทางราชการ


(นายกอบโชค ชี้อตรง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
เรื่อง หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง</p> <p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี: ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ๒.คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ หน่วยงาน ๓.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการทำงานของหน่วยงาน Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:</p>
--

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
<p>ทศพล ประสาทไทย</p> <p>(นายทศพล ประสาทไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘</p>	 <p>(นายกอบโชค ชี้อตรง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>ทศพล ประสาทไทย</p> <p>(นายทศพล ประสาทไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘</p>	